

TTC MEKONG AQUA PARK - CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦU TIÊN TẠI BẾN TRE

TTC Mekong Aqua Park là công viên nước đầu tiên tại tỉnh Bến Tre, là thành viên Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality), trực thuộc Tập đoàn TTC, chính thức khai trương vào ngày 21/7/2023. Sự ra đời của TTC Mekong Aqua Park góp phần tạo thêm nét chấm phá cho du lịch Bến Tre bên cạnh những loại hình du lịch tận dụng lợi thế về cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa truyền thống hiện hữu.



Công viên nước đầu tiên tại tỉnh Bến Tre

TTC Mekong Aqua Park là một phần thuộc dự án “Khu Nghỉ dưỡng Mekong” với quy mô hơn 45.000m² được chia làm 3 khu, gồm những hạng mục về ẩm thực, trung tâm thương mại, hệ thống vui chơi giải trí: công viên nước, vườn thú tương tác Tiny Zoo, Coco Kids Club & Cafe, TTC Mekong Central và khu vực nhà hàng phục vụ ăn uống cho cả khách đoàn và khách lẻ.



TTC Mekong Aqua Park là công viên nước đầu tiên tại tỉnh Bến Tre.

TTC Mekong Aqua Park là công viên nước quy mô, được thiết kế với 6 trò chơi nước hấp dẫn, bao gồm:

- Sân chơi nước được trang bị hệ thống bơm cấp đầu phun, hệ thống lọc nước hiện đại.
- Thủy trại với 4 đường trượt cùng các trò chơi đi kèm như súng nước, đầu phun nước cách điệu.
- Bể vầy trẻ em với không gian mở, rộng rãi thoáng mát.
- Bể tạo sóng với hệ thống tạo sóng bằng khí nén, chiều dài sóng đến 10m.
- Đường trượt cầu vòng đa sắc màu với chiều dài đến 45m.
- Trượt xoắn ốc với những khúc cua uốn lượn, đường cong xoắn ốc dài gần 80m...

Tiny Zoo là vườn thú mini được xây dựng theo mô hình tham quan và tương tác. Đây là một trong những hạng mục tham quan hấp dẫn, mang đến trải nghiệm khám phá thiên nhiên cũng như kiến thức về tập tính của hơn 15 loài và 200 cá thể động vật.

Đến Tiny Zoo, du khách không chỉ chụp ảnh, quan sát các loài thú thân thiện như cừu, hươu, nai, thỏ... mà còn có thể tương tác, tiếp xúc gần và trực tiếp cho thú ăn.



Đông đảo du khách đến Tiny Zoo tham quan vườn thú.

Khu Ẩm thực và Food Court với menu đa dạng, hấp dẫn và giá cả hợp lý. Đặc biệt, Khu Ẩm thực với không gian rộng, trang thiết bị hiện đại sẵn sàng phục vụ những đoàn khách lớn đến tham quan, tham gia team building tại đây.

Coco Kids Club & Cafe khai trương vào ngày 08/02/2024 góp phần mang đến không gian vui chơi, giải trí cho gia đình và trẻ nhỏ.



Một góc Coco Kids Club & Cafe.

Đồng hành quảng bá du lịch tỉnh Bến Tre

Với mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững, TTC Mekong Aqua Park đã góp phần đẩy mạnh quảng bá truyền thông, xúc tiến du lịch tỉnh nhà qua các chương trình Famtrip như: Mekong Famtrip 2023 – Khảo sát tiềm năng du lịch Bến Tre, Caravan Famtrip – Hành trình khám phá du lịch xanh xứ dừa 2024. Những chương trình này góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận điểm đến mới, sản phẩm, dịch vụ du lịch Bến Tre, đồng thời giúp du lịch Bến Tre nhìn nhận rõ những thế mạnh đặc trưng, những điểm đến độc đáo, tiến tới liên kết hình thành tour, tuyến mới phù hợp giữa Bến Tre và các tỉnh, thành khác.



Đại diện các công ty lữ hành tham gia chương trình Mekong Famrtrip 2023 tại TTC Mekong Aqua Park.

Ngoài ra, TTC Mekong Aqua Park đã hợp tác với hơn 200 công ty lữ hành, trường học trên địa bàn trong và ngoài tỉnh đón du khách và học sinh đến vui chơi, trải nghiệm thực tế. Điều này không chỉ giúp đa dạng hóa các điểm tham quan tại Bến Tre mà còn tạo cơ hội cho du khách khám phá vẻ đẹp về thiên nhiên, văn hóa địa phương.

Song song đó, TTC Mekong Aqua Park vinh dự đồng hành cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, Thành Đoàn Bến Tre tổ chức nhiều sự kiện, cuộc thi góp phần quảng bá du lịch, bảo vệ môi trường như: Hội thi “Nghệ thuật bồi dưỡng tỉnh Bến Tre mở rộng” năm 2024, “Ngày hội vì Bến Tre xanh – Thiếu nhi hành Động”... cùng nhiều hoạt động phát triển văn hóa, gắn kết cộng đồng.



Nhân viên TTC Mekong Aqua Park thực hiện định kỳ các hoạt động xanh hóa tại công viên nước.

Bên cạnh TTC Mekong Aqua Park, TTC Hospitality không ngừng đầu tư đưa vào hoạt động khai thác: TTC Palace – Bến Tre - trung tâm hội nghị tiệc cưới lớn nhất Bến Tre, Nhà hàng Nổi TTC - ẩm thực du thuyền độc đáo tạo nên chuỗi liên kết các điểm đến của TTC Hospitality tại thị trường Bến Tre.

Là một trong 13 tỉnh, thành phố của vùng ĐBSCL, Bến Tre hiện đang có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả, tạo được sự kết nối thông suốt giữa tỉnh Bến Tre và các tỉnh duyên hải phía Đông với vùng kinh tế năng động như TP.HCM và các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây cũng là địa phương trọng điểm mà Tập đoàn TTC, TTC Hospitality dành nhiều tâm huyết, nhân lực, tài lực để đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 547 Nguyễn Đình Chiểu, Ấp Phú Chiến, Xã Phú Hưng, TP. Bến Tre

Điện thoại: 093 900 6733

Email: sales.ex2@bentretourist.vn

Website: <https://tthospitality.vn/ttc-world/ttc-mekong-aqua-park>

Fanpage: <https://www.facebook.com/ttcmekongaquapark>